

# “สืบสาน งานของพ่อ ต่อยอดเจตนารมณ์”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานงานด้านสหกรณ์ ต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตั้งพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2535 ตอนหนึ่งว่า “...ก็ตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียน ให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ ฝึกตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ ได้ขึ้นไป ต่อมาก็ถ้าเป็นชาวบ้านเป็นราษฎรเต็มที่แล้วก็จะเข้าใจหลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้...”



กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังระบบการทำงานตามแบบสหกรณ์ ฝึกฝนให้เด็กๆ ค่อยๆ เข้าใจอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และได้้นำการเรียนรู้การสหกรณ์เข้าสู่โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการดำเนินกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ในระดับมัธยมศึกษาควบคู่ไปกับการสอนวิชาการสหกรณ์ผ่านการออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน เรื่องการสหกรณ์ ทำให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสหกรณ์โรงเรียน และในชีวิตประจำวันต่อไป

ผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสบผลสำเร็จ

บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถเรียนรู้การสหกรณ์ได้ด้วยตนเองตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนด อีกทั้งได้สร้างคุณลักษณะการมีส่วนร่วมของนักเรียนตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงการรู้คุณค่าของการสหกรณ์ด้วย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการเรียนวิชาการสหกรณ์เชิงกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน และผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน

นอกจากนี้ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเครื่องอ่านบาร์โค้ด ที่ได้รับการสนับสนุนจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นการเพิ่มศักยภาพให้การสหกรณ์ในโรงเรียนสมบูรณ์แบบ ทันสมัยในยุคดิจิทัล โดยนำการจัดการด้วยระบบบาร์โค้ดมาใช้อ่านข้อมูล และเก็บข้อมูล ช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และสามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมร้านค้าสหกรณ์ แนะนำการปิดบัญชี การจัดสรรกำไรสุทธิ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในร้านสหกรณ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบการสหกรณ์อีกด้วย





นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ที่มีความสำคัญและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมให้นักเรียน และครู ปลูกฝังระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจการสหกรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนของประเทศอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป